



ข่าวคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข ๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ที่ประชุมคณะกรรมการธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยเชิญผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส มาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ เกี่ยวกับข้อมูลการพยากรณ์อากาศในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ข้อมูลรายละเอียดสถานการณ์และการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ข้อมูลการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบข้อมูล รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ดังนี้

๑) ในปัจจุบันการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและเตรียมพร้อมในการเผชิญเหตุในพื้นที่เสี่ยงช่วงก่อนเกิดภัยโดยมีโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย-สุโขทัย จังหวัดนราธิวาส ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง หากแล้วเสร็จจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒) การบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศมาเลเซีย ในปัจจุบันมีประชุม Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานการณ์และการบูรณาการของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง



ข่าวคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๘๕ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๙๔ E-mail Cpme021@gmail.com



โดยภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแทนการใช้งบประมาณจากส่วนกลาง ซึ่งจะส่งผลให้การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการจะนำข้อมูลและปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมากำหนดแนวทาง ในการติดตามการแก้ไขปัญหาและการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร
กลุ่มงานคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
วันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ข้อมูล ณ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา